

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

งบการเงินระหว่างกาล

และ

รายงานการสอบทานงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 2 ข้าพเจ้าไม่ได้สอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศบางแห่ง ซึ่งรวมอยู่ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาลรวมสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 งบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อยเหล่านั้นมียอดรวมสินทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เป็นจำนวนเงิน 14,075 ล้านบาท และมียอดรวมรายได้สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน เป็นจำนวนเงิน 7,447 ล้านบาท และ 13,477 ล้านบาท ตามลำดับ มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศเหล่านั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ที่แสดงในงบการเงินระหว่างกาลรวมมีจำนวนเงิน 3,237 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเหล่านั้นสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน มีจำนวนเงิน 155 ล้านบาท และ 249 ล้านบาท ตามลำดับ งบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศดังกล่าวสอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่นโดยข้าพเจ้าได้รับรายงานของผู้สอบบัญชีเหล่านั้น และการเสนอรายงานการสอบทานของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินของรายการต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศดังกล่าว ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลรวมสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ได้ถือตามรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น งบกำไรขาดทุนรวม และงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบสอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้าในขณะนั้น โดยงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวได้รวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศบางแห่ง ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 2 งบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อยเหล่านั้นมียอดรวมรายได้สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน

สิ้นสุดวันวันที่ 30 มิถุนายน 2550 เป็นจำนวนเงิน 6,955 ล้านบาท และ 11,772 ล้านบาท ตามลำดับ และส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเหล่านั้นสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน มีจำนวนเงิน 152 ล้านบาท และ 173 ล้านบาท ตามลำดับ โดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้าในขณะนั้นได้เสนอรายงานลงวันที่ 8 สิงหาคม 2550 ว่าจากการสอบทานและรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีอื่น ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติตามสอบทาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดโดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน จึงให้ความเชื่อมั่นน้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของข้าพเจ้าและรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีอื่นตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก

ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป งบการเงินดังกล่าวได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศบางแห่ง ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น โดยข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 จากผลการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอื่น ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น งบคุณรวมและงบคุณเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่แสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินดังกล่าวข้างต้น

ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 11 ในปี 2551 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบที่เกิดจากการรวมธุรกิจ หรือรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมก่อนวันที่ 1 มกราคม 2551

(นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4068

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

13 สิงหาคม 2551